

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พุดยากพุดลำบาก

พุดอะไรก็ลำบาก พุดนี้ออกหูเลย เราเลยไม่อยากพุดอะไร พุดอย่างนี้ออกหู
ก้อง มันไม่ได้บอกปาก จะพุดอะไรก็ลำบาก อย่างให้พรนี้เสียงก้อง มันไม่ได้บอกปาก
อย่างพุดเวลานี้ก็เหมือนกัน จึงไม่อยากพุด มันล้นอยู่นี้ มันถึงกาลของมันแล้วมันจะพัง
อันนั้นแสดงออกมาๆ มีแต่สิ่งทึบแทงเผาไหม้เรื่อยๆ ปีนี้แสดงหลายอย่างในร่างกาย
จนจะพุดออกมาไม่ได้ พอพุดนี้มันออกนี้หมดไม่ได้บอกปาก นั่งเฉยๆ หูอื้อ เวลาเรา
เดินจงกรมเสียงลั่น ถ้านอนเงียบ เวลานอนเงียบ พอลุกขึ้นมา นั่งแล้วเดินนี้จะออกกะ
ออกก็ออก ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับมัน

นี่ละจิตใจฝึกให้ดี ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วทั้งร่างเป็นคนทั้งคน เป็นเราทั้งเรา เวลามัน
แยกกันออกแล้วมันแยกเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือทั้งนั้น
เครื่องมือของใจ อะไรรบกร่องตรงไหนก็ทราบว่าเป็นเครื่องมือนี้บกร่อง อันนั้นบกร่อง
ไม่ได้ว่าเราบกร่องนะ เหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจทั้งนั้น เป็นหลักธรรมชาติของมัน
เอง เวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยก แบ่งสัดแบ่งส่วนไป สุดท้ายร่างกายทั้งหมด
เรียกว่าขั้น ๕ ทั้งหมดเป็นเครื่องมือของใจ เมื่อเป็นเราเป็นเขาอยู่ในร่างกายนี้
เดือดร้อนมาก อะไรผิดปรกติก็เดือดร้อนๆ เวลามันแยกของมันแล้วไม่มีได้มีเสีย เป็น
อะไรขึ้นมาก็รู้ๆ ที่เยียวยารักษาได้ก็เยียวยารักษากันไป ถ้าเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยมันไป

เช่นอย่างหูหนวก ตาบอด เยียวยาไม่ได้ปล่อยให้มันบอดไป เป็นอย่างนั้น เมื่อ
เยียวยาไม่ได้ทั้งหมดปล่อยทั้งหมดไป ไม่มีใครที่จะสอนถูกต้องแม่นยำกว่าพุทธ
ศาสนา พุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอด ค้นคว้ากันทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา กระจายถึง
พระพุทธรเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ หายสงสัยเลย ออกจากจิตตภาวนานี้กระจายถึง
พระพุทธรเจ้าทั้งหลาย ไม่ต้องไปถามใคร รู้เอง ดังที่เคยพุดให้ฟัง เหมือนแม่น้ำสาย
ต่างๆ ไหลลงมหาสมุทรทะเล แม่น้ำสายใดไหลลงๆ บอกได้ว่าแม่น้ำสายนั้นๆ พอ
เข้ามาทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดแยกไม่ออก

จิตนี้ก็เหมือนกัน เวลายังไม่เข้าถึงจุดสุดท้ายคือมหาวิมุตติมหานิพพาน มันก็
เป็นส่วนๆ พอเข้าถึงแล้วปี่เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด พระพุทธรเจ้า
ทั้งหลายไม่ถามกัน จิตดวงเดียวนี้เป็นอันเดียวกันหมดเลย ไม่ถามหาพระพุทธรเจ้า จึง
ว่าแน่นอนสุดยอดแล้วพุทธศาสนาเรา แน่นอนสุดยอด สอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์
เรียกว่าสุดยอดเลย พุดตามความจริงศาสนานอกนั้นเป็นโครงการของกิเลส งามๆ เด่าๆ
ไป ยกขึ้นมาเป็นศาสนานั้นศาสนานี้ มีแต่โครงการของกิเลสทั้งหมด เวลาเอาพุทธ

ศาสนาที่มีจิตตภาวนาเข้ากระจาย รู้หมดเลยว่าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนา
 คูโลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมือง คู่บารมีของผู้ที่จะสร้างความดีงามทั้งหลาย ไปตามแถวพุทธ
 ศาสนาตรงแนวเลย นอกนั้นนูๆ ปลาๆ ไม่ว่าท่านว่าเรา จิตตภาวนาลำคัญ กระจายหมด
 หายสงสัยในพระพุทเจ้าทุกๆ พระองค์ ลงในจิตตภาวนา เมื่อรู้ถึงขีดถึงแดนแล้วรู้กัน
 หมดเลย

มันพูดยากพูดลำบากนะ ไม่อยากพูด พูดเสียงมันลั่นแล้วเหนื่อยด้วยเวลาพูด
 ให้ฟังเสียงศาสดานะทุกคน ลูกชาวพุทธให้ฟังเสียงพระพุทเจ้า คือเสียงอรรถเสียง
 ธรรม นี่ละเป็นกฎเป็นเกณฑ์ตายตัว นอกนั้นเอาประมาณไม่ได้ มีแต่สิ่งทำลายทั้งนั้น
 แหละ เวลาโลกกำลังขี้ขำกับสิ่งทำลายทั่วโลก กำลังขี้ขำกับสิ่งทำลายตนและ
 ส่วนรวม ธรรมไม่มี อยากจะพูดว่าไม่มี เพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดร้อนมาก เท่านั้นละจะ
 ให้พร พูดยากนะ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz